

# ททท. จับมือ จังหวัดจันทบุรี และ อ.คทา ชินบัญชร นำแก้ปืซง บูชาดาวปีจอ ขอพรให้สวย ร่ำรวย ร่มเย็น ณ เมืองต้อง..ห้ามพลาด .. จันทบุรี..

อ. คทา ชินบัญชร พานูชาดาวนพเคราะห์ แก้ปืซง ขอพรให้สวย ร่ำรวย ร่มเย็น ประจำปีจอ 2561 งานนี้คนดังสาย บุญนำทีมโดย พี่ไก่ วรายุท , บี สวิข ,แม็ก ปวิข ร่วมทำพิธีบูชาดาวสุตพิเศษ ที่มีเพียงปีละ 10 วันเท่านั้น ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ วัดเขตรันานูญญาราม จันทบุรี ... เมืองต้องห้ามพลาด

หลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือรู้จักพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ว่าคือพิธีอะไร เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับพิธีนี้กัน...

พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตรันานูญญาราม จังหวัดจันทบุรี เป็นพิธีตามความเชื่อของอนันตนิกายพระพุทธเจ้าได้ จุติเป็นเทพดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ พระองค์ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ เป็นการอันเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ประทับเหนือเกี้ยวเสด็จออก ประทานพรเป็นปฐมฤกษ์ในขบวนบูชาดาวรอบเมืองจันทบุรี ทำให้ทุกท่านจะได้กราบไหว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานจึงเป็นที่มาของพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตรันานูญญาราม ที่ถือปฏิบัติกันมากว่า ๑๘๑ ปี

อ.คทา ชินบัญชร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ กล่าวถึงพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ว่า “อานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาวเสมือนเป็นการไปสัมผัสพลังแห่งธรรมะและดวงดาว เป็นการอธิษฐานจิตสั่งสมบารมีจากการขอพรจากดาวนพเคราะห์ทั้ง ๙ พระองค์ เพราะการบูชาดาวมีความเชื่อกันว่า จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง ได้ผลานิสงส์มากประมาณมิได้ และส่งผลให้บิดามารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วกัน นอกจากนี้ งานบูชาดาว ยังถือเป็นการร่วมกันสืบสารประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ ๒ แผ่นดิน ได้แก่ ไทย-เวียดนาม เพราะวัดเขตรันานูญญาราม เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี มาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอดชั่วอายุ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ของวัดเขตรันานูญญาราม ที่สามารถส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จึงให้การสนับสนุนการจัดพิธีบูชาดาวมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว ด้วยเห็นว่าเป็นพิธีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความศรัทธา และเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการจัด “ขบวนบูชาดาว” และ “โคมไฟประติมากรรม” เพิ่มเติมจากพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของที่อื่น แต่ยังคงรูปแบบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ในรูปแบบพิธีกรรมดั้งเดิมไว้ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงสามารถสร้างความน่าสนใจ

ในเชิงกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวที่เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใครเท่านั้น เนื่องจากพิธีนี้อยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในโครงการ ๑๒ เมืองต้องห้าม..พลาด จังหวัดซึ่งมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของสถานที่ทางธรรมชาติ เขียงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีอาหารการกินพื้นเมืองที่ไม่เหมือนใคร เป็นเมืองผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทย และมีสถานที่พักรับรองนักท่องเที่ยวมากมายเพียงพอต่อการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือโดยสารรถสาธารณะ

“งานบูชาดาว ปืจ้อ ขอพรให้ส่วย ร่ำรวย ร่มเย็น ” จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเขตรันานุกัญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่านชมขบวนบูชาดาว จำนวน ๑๙ ขบวน มีผู้เข้าร่วมขบวนมากมาย เรียงลำดับขบวนดังนี้ ๑.ขบวนพระสวดมนต์ให้พร ๒.ขบวนมังกรและสิงโต ๓.ขบวนโคมจีน (เต็งลิ้ง) และปายเจ้า ๔.ขบวนธงคำอวยพร ๕.ขบวนล้อโก้ว (เครื่องดนตรีจีน) ๖.ขบวนธงญวนโบราณ ๗.ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว ๘.ขบวนพระอาทิตย์ ๙.ขบวนพระจันทร์ ๑๐.ขบวนพระอังคาร ๑๑.ขบวนพระพุธ ๑๒.ขบวนพระพฤหัสบดี ๑๓.ขบวนพระศุกร์ ๑๔.ขบวนพระเสาร์ ๑๕.ขบวนพระราหู ๑๖.ขบวนพระเกตุ ๑๗.ขบวนผู้คุ้มภัยชีวิตเกิด ๑๘.ขบวนผู้คุ้มภัยชีวิตตาย และ ๑๙.ขบวนผู้ศรัทธา ที่สะท้อนความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแต่ละองค์ ขบวนเริ่มเวลา ๑๘.๐๙ น. เคลื่อนจากวัดเขตรันานุกัญญาราม ฝั่งประตูโบสถ์ ไปถนนตรีรัตน์ เลี้ยวเข้าถนนอัญมณี มุ่งสู่สี่แยกตังเอ็ง เลี้ยวขวาไปปลาซ่า มุ่งสู่ตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปวงเวียนน้ำพุ จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดเขตรันานุกัญญาราม เพื่อทำพิธีเปิดงาน “บูชาดาว ปืจ้อ ขอพรให้ส่วย ร่ำรวย ร่มเย็น” และ ร่วมพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ เสริมบารมีแห่งแผ่นดิน” เพื่อเสริมดวงเมืองให้เข้มแข็งและเปี่ยมบารมี อันจะส่งผลให้ทุกชนทุกเหล่าในประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นสิริมงคล พร้อมชมความงดงามของประติมากรรมโคมไฟ ณ วัดเขตรันานุกัญญาราม ได้แก่ โคมไฟชุด ๙ ดวงดาว นอกจากนี้ทุกท่านจะได้ร่วมบูชาดาวประจำวันเกิด ทำพิธีแก้ขงสะเดาะเคราะห์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี ๒๕๖๑

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน “งานบูชาดาว ปืจ้อ ขอพรให้ส่วย ร่ำรวย ร่มเย็น” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร.๑๖๗๒